

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสั่งซื้อ

การยอมรับหนังสือสัญญา

ผู้ขายจะตอบปฏิบัติตามใบสั่งซื้อตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ หากผู้ขายไม่ปฏิเสธใบสั่งซื้อนี้ภายในห้า (5) วันหลังจากที่ได้รับใบสั่งซื้อ

หรือหากผู้ขายจัดส่งสินค้าหรือบริการที่สั่งซื้อในทันที ย่อมถือว่าผู้ขายยอมรับ ใบสั่งซื้อนี้

ไม่มีข้อกำหนดอื่นใดที่ขัดแย้งกับการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้จัดหาขายเว้นแต่ที่ขัดตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างคู่สัญญาซึ่งในกรณีนี้ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกำกับข้อกำหนดต่างๆ

ที่ผู้ขายระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารอื่นถูกปฏิเสธโดยผู้ซื้อ ข้อมูลจำเพาะ ภาพวาด และข้อมูลทั้งหมดที่ส่งให้แก่ผู้ขายพร้อมกันในสั่งซื้อนี้จะระบุไว้ในที่นี้และส่วนหนึ่งของสัญญานี้ (รวมเรียกว่า "สัญญา") สามารถดูข้อมูลอ้างอิงเอกสารบนเว็บไซต์การค้าดำเนินธุรกิจของ Kohler ได้ที่ https://www.kohlercompany.com/suppliers/conducting-business/ และรวมเข้าโดยการอ้างอิง

หลักกรรมารรณสำหรับซัพพลายเออร์

โดยการยอมรับใบสั่งซื้อนี้ถือว่าผู้ขายยอมรับที่จะปฏิบัติตาม ***หลักจรรยาบรรณสำหรับซัพพลายเออร์*** ของผู้ซื้อ ซึ่งระบุไว้ในเว็บไซต์การค้าดำเนินธุรกิจของ Kohler

การรักษาความลับ

ผู้ขายจะรักษาสิทธิตลอดจนข้อมูลและเอกสารที่ไม่ใช่สาธารณะซึ่งได้รับจากผู้ซื้อไว้เป็นความลับ และจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ยกเว้นมีความจำเป็นที่สมเหตุสมผลเพื่อทำตามภาระหน้าที่ภายใต้ข้อตกลง และจะไม่เปิดเผยข้อมูลลับให้แก่บุคคลที่สาม เว้นแต่ได้รับการยินยอมจากผู้ซื้ออย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

การเปลี่ยนแปลงแก้ไข

ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลดังต่อไปนี้ตลอดเวลา: (a) ข้อมูลจำเพาะ ภาพวาด และข้อมูลที่มีอยู่ในสัญญาฉบับนี้ ซึ่งรายการที่ต้องมีการปรับปรุงจะต้องผลิตให้แก่ผู้ซื้อโดยเฉพาะ (b) วิธีการจัดส่งหรือการบรรจุภัณฑ์ (c) สถานที่จัดส่ง และ (d) เวลาในการจัดส่ง

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ในสัญญาจะระบุไว้ในคำสั่งให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขที่ออกให้แก่ผู้ขายและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่เกิดจากผู้ขาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่มอบหมายจะต้องไม่ส่งผลต่อ ***คำขอเปลี่ยนแปลงซัพพลายเออร์*** ซึ่งสามารถดูได้บนเว็บไซต์การค้าดำเนินธุรกิจของ Kohler

การขนส่ง

เว้นแต่ระบุไว้ที่ด้านหน้าของใบสั่งซื้อนี้ ผู้ขายจะต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังสถานที่ประกอบการของผู้ซื้อ, FCA (ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ 2010) การจัดส่งจะต้องเป็นไปตามคู่มือการบรรจุภัณฑ์ของผู้ซื้อ และผลิตภัณฑ์จากไม่ทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ ISPM 15 การจัดส่งส่ง C.O.D.

หากไม่มีกรันยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ซื้อจะไม่ได้รับการยอมรับและจะเป็นความเสี่ยงของผู้ขาย การจัดส่งสินค้าจะต้องเป็นไปตามเส้นทางทางขนส่งสินค้าของผู้ซื้อ ขณะที่บริษัทผู้ขายขนส่งสินค้าของผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ปฏิบัติตามนโยบายการขนส่งสินค้าอย่างเหมาะสม ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิ์ที่จะคิดค่าใช้จ่ายในการขนส่งกับผู้ขาย หากผู้ขายไม่สามารถดำเนินการได้ตามวันที่กำหนดผู้ขายการขนส่งตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขนส่งสินค้าทั้งหมด

กรรมสิทธิ์และความเสี่ยงต่อการสูญหาย

กรรมสิทธิ์ ความเสี่ยงต่อการสูญหาย และค่าใช้จ่ายในการขนส่งจะถ่ายโอนให้แก่ผู้ซื้อเมื่อถึงท่าเรือของผู้ซื้อ ผู้ขายจะรับผิดชอบเพื่อให้แก่ใบวางสินค้าส่งถึงปลายทาง ณ สถานที่ประกอบการของผู้ซื้อ

การจัดส่ง

เวลาดำเนินเป็นสิ่งสำคัญในสัญญานับนี้ และหากการจัดส่งสินค้าหรือให้บริการไม่เสร็จสิ้นตามเวลาที่สัญญาไว้ นอกจากสิทธิและการเยียวยาอื่นๆ แล้ว ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิ์ที่จะยุติสัญญานับนี้โดยไม่มีความคิดใดๆ ด้วยการแจ้งให้ผู้ขายรับทราบ ข้อกำหนดใดๆ ในที่นี้เกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าหรือให้บริการโดยการผ่อนชำระ จะต้องไม่ตีความว่าเป็นภาระหน้าที่ในส่วนของผู้ขาย

สินค้าคุณภาพ / ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดที่เกี่ยวกับคุณภาพของซัพพลายเออร์ หากไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้

ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามนโยบายที่ระบุไว้ใน***คู่มือคุณภาพของซัพพลายเออร์ทั่วโลก***บนเว็บไซต์การค้าดำเนินธุรกิจของ Kohler

ผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องทำการตรวจสอบสินค้าใดๆ และผู้ขายจะสละสิทธิ์ในการขอให้ผู้ซื้อทำการตรวจสอบดังกล่าวใดๆ หากผู้ซื้อปฏิเสธสินค้าเนื่องจากไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ผู้ซื้อสามารถเลือกที่จะ (a) ลดจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อตามจำนวนสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (b) ขอให้ผู้ขายทำการเปลี่ยนสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และ/หรือ (c) ใช้สิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดที่บังคับใช้ ผู้ขายจะต้องออกคำแนะนำอย่างเป็นทางการในลายลักษณ์อักษรภายในสี่สัปดาห์ (48) ชั่วโมงหลังจากที่ผู้ซื้อปฏิเสธสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

ข้อแนะนำวิธีการที่ผู้ซื้อควรจัดการกับสินค้าที่ถูกปฏิเสธ ผู้ขายจะยอมรับความเสี่ยงต่อการสูญหายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมด และจะชำระเงินหรือชดเชยค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ซื้อเพื่อส่งคืน จัดเก็บ หรือจัดการกับสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด การชำระเงินของผู้ซื้อสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจะไม่ถือเป็นการยอมรับจากผู้ซื้อจำกัดหรือลดสิทธิในการใช้สิทธิหรือการเยียวยาใดๆ ของผู้ซื้อ หรือถือว่าบรรเทาภาระหน้าที่ของผู้ขายเกี่ยวกับสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

การรับประกัน

โดยการยอมรับใบสั่งซื้อนี้ ผู้ขายรับประกันว่าสินค้าและบริการที่จะมีการปรับปรุงนับจากนี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดของผู้ขาย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลจำเพาะ ภาพวาด ตัวอย่างหรือคำชี้แจงเกี่ยวกับงาน) และจะต้องมีคุณภาพเพื่อการค้า และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้งานของผู้ซื้อ ผู้ขายยังรับประกันว่าสินค้าจะไร้ข้อบกพร่องในงานออกแบบ วัสดุ และความชำนาญ ผู้ขายยอมรับว่าการรับประกันนี้จะทำให้สามารถยอมรับสินค้า การรับประกันดังกล่าวจะต้องเพิ่มเติมจากการรับประกันใดๆ ที่ผู้ขายให้แก่ผู้ซื้อ

หลักเกณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์

ผู้ขายจะต้องแน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดในหลักเกณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ ดังระบุไว้ใน***นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และรายชื่อวัสดุต้องห้าม***ของผู้ซื้อ บนเว็บไซต์การค้าดำเนินธุรกิจของ Kohler

ราคา

ผู้ซื้อจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินในราคาที่สูงกว่าที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อฉบับนี้ เว้นแต่ว่าจะได้รับอนุญาตตามใบแจ้งให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขใบสั่งซื้อและลงนามโดยผู้ซื้อ ผู้ขายแจ้งว่าราคาที่เรียกเก็บสำหรับสินค้าหรือบริการที่รวมอยู่ในใบสั่งซื้อฉบับนี้ คือ ราคาสุดท้ายที่ผู้ขายเรียกเก็บจากผู้ซื้อคล้ายคลึงกับผู้ซื้อที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่คล้ายคลึงกับที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อฉบับนี้ และแจ้งว่าราคานี้สอดคล้องกับระเบียบที่รัฐบังคับใช้ ณ เวลาที่ออกใบเสนอราคา ขาย หรือจัดส่ง

การชำระเงิน

ข้อกำหนดในการชำระเงินตามมาตรฐาน คือ 90 วัน โดยการชำระเงินครั้งถัดไปจะนับจากรวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ เว้นแต่ระบุไว้ที่ด้านหน้าของใบสั่งซื้อฉบับนี้ หรือเมื่อกฎหมายบังคับให้มีระยะเวลาที่สั้นกว่า จะต้องรหัส่งผู้จำหน่ายของผู้ซื้อและหมายเลขใบสั่งซื้อ ไปบนใบแจ้งหนี้ทั้งหมด ผู้ซื้อจะไม่ชำระเงินค่าจัดส่งและค่าขนส่ง เว้นแต่ใบสั่งซื้ออนุญาตให้ทำได้อย่างชัดเจน ผู้ซื้อตกลงที่จะให้สำเนาใบตราส่งสินค้าหรือใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานการเรียกเก็บเงินค้ำชงล่วงหน้าอย่างชัดเจนให้แก่ผู้ซื้อ ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันว่าระยะเวลาในการให้ล่วงหน้าลดเงินสดจะนับจากรวันที่ได้รับสินค้าหรือบริการ ทั้งนี้แล้วแต่ว่าเวลาใดจะเกิดขึ้นทีหลังไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินก่อนที่จะถึงรอบชำระเงินตามปกติ

การเยียวยาผู้ซื้อ

ในกรณีที่ผู้ขายละเมิดสัญญานับนี้ ผู้ซื้อสามารถ: (a) “คืน” สินค้าและขอเงินคืนจากผู้ขายสำหรับส่วนต่างระหว่างค่าคืนและราคาผู้สัญญา (b) ขอให้ผู้ขายดำเนินการที่เฉพาะเจาะจง (c) ปฏิเสธสินค้าและบอกเลิกสัญญา ตลอดจนขอเงินคืนจากผู้ขายสำหรับส่วนต่างระหว่างราคาตลาดกับราคาตามสัญญา หรือ (d) ยอมรับสินค้าและค่าชดเชยหรือเงินคืนจากผู้ขายสำหรับส่วนต่างระหว่างมูลค่าสินค้าและราคาตามสัญญา แม้ว่าจะมีเนื้อหาอื่นใดที่ตรงกันข้าม ยอมรับสินค้าและค่าชดเชยหรือเงินคืนจากผู้ขายและการเยียวยาอื่นๆ ของผู้ซื้อ (รวมถึงสิทธิของผู้ซื้อในการขอเงินค่าเสียหายเล็กน้อยหรือค่าเสียหายสิ้นเนื่องจากผู้ขาย)

ทรัพย์สินที่ผู้ซื้อตกแต่ให้แก่ผู้ขาย

ยกเว้นข้อตกลงกันไว้ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษร ทรัพย์สินทั้งหมดที่ผู้ซื้อตกแต่ให้แก่ผู้ขาย หรือผู้ซื้อชำระเงินให้เป็นพิเศษเพื่อใช้ในการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ จะเป็นและยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ซื้อ จนถึงเอาออกการค้าส่งของผู้ซื้อ จะถูกทำเครื่องหมายหรือติดป้ายแสดงว่าเป็นทรัพย์สินของผู้ซื้อจะใช้เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งจากผู้ซื้อเท่านั้น ผู้ซื้อไม่ได้อนุญาตให้ใช้เครื่องมืออื่นใดของผู้ซื้อเพื่อการผลิตสินค้าแก่บุคคลที่สาม หรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นตามข้อกำหนดของผู้ซื้อแก่บุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ซื้ออย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ผลิตภัณฑ์ที่จะมารักษา (รวมถึงการซ่อมแซม) เครื่องมือทั้งหมด (โดยผู้ขายออกค่าใช้จ่ายเอง) เพื่อสามารถผลิต (ผลิตภัณฑ์) ในงานที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจากผู้ซื้อ

การปฏิบัติตามกฎหมาย

ในการรับใบสั่งซื้อนี้ ถือว่าผู้ขายจะต้องและจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศและต่างประเทศที่ทั้งหมดที่บังคับใช้ในขณะที่ปฏิบัติตามใบสั่งซื้อนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎหมายนำเข้าและส่งออก ตลอดจนกฎหมายระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่ผู้ซื้ออาจมีหนี้สินค้างจ่ายจากการละเมิดใดๆ และถือว่าผู้ขายจะปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการติดสินบนทั้งหมดที่บังคับใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายว่าด้วยการกระทำอันเป็นการทุจริตข้ามชาติของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายการติดสินบนของสหราชอาณาจักร ผู้ขายมีเอกสารเทียบเท่ากับผู้ว่าจ้างและไม่มีการแบ่งแยกสถานะที่ได้รับการปกป้องหรือต้องห้ามใดๆ โดยกฎหมาย และตามที่ระบุไว้เป็นพิเศษ ใน***หลักจรรยาบรรณสำหรับซัพพลายเออร์***ของผู้ซื้อ

การยกเลิกข้อตกลง

ผู้ซื้อสามารถยกเลิกใบสั่งซื้อนี้ได้ทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ต่อ

งการ โดยแจ้งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรเลข หากใบสั่งซื้อนี้ถูกยกเลิกเนื่องจกความสะดวก ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินตามใบส่งจ่ายของงานที่ทำให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการยกเลิก

เหตุสุดวิสัย

ความล่าช้าที่นอกเหนือการควบคุมอย่างสมเหตุสมผลของแต่ละฝ่าย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภัยธรรมชาติ การปฏิบัติหรือการร้องขอจากภาครัฐหรือหน่วยงานของรัฐในความสามารถที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ การจราจลหรือความวุ่นวายในน่านเมือง การก่อวินาศกรรม อุบัติเหตุ ไฟไหม้ น้ำท่วม การระเบิดที่ทำให้พืชหรือสถานประกอบการได้รับความเสียหาย โรครณะต ใต้ฝุ่น การกักกัน หรือการขาดเชิงการสื่อสารหรือขนส่งตามปกติ จะต้องขยายเวลาการทำงานเป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วันติดต่อกัน (“ระยะเหตุสุดวิสัย”) ทุกฝ่ายจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียความเสียหาย การกักกัน หรือความล่าช้าอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวข้างต้นใดๆ ผู้ซื้อสามารถยกเลิกใบสั่งซื้อนี้เนื่องจากเหตุสุดวิสัยที่ดำเนินต่อเนื่องเกินกว่าระยะเหตุสุดวิสัยได้

ผู้รับเหมาอิสระ

ผู้ขายจะต้องดำเนินการดำเนินงานที่จำเป็นตามสัญญานับนี้ ร่วมกับพนักงานของผู้ขายและตัวแทนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ขาย ***สัญญาผู้รับเหมาในสถานที่***ของผู้ซื้อบนเว็บไซต์การค้าดำเนินธุรกิจของ Kohler จะนำมาใช้ในการนี้ที่จะทำการติดตั้งสินค้าหรือจะมีการให้บริการบนทรัพย์สินของ Kohler

ความรับผิดชอบผลิตภัณฑ์และการประกันภัย

ในที่นี้ผู้ขายยอมรับใช้ตลอดจนตกลงที่จะปกป้องและมีให้ผู้ซื้อต้องชำระค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด: (a) ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ตกแตงนับจากนี้โดยผู้ซื้อหรือบุคคลอื่น (รวมถึงความเสียหายของทรัพย์สินหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคล) และ (b) การละเมิดเอกสารสิทธิบัตรของสหรัฐฯหรือต่างประเทศตามที่เป็นจริงหรือตามที่ถูกกล่าวหาเนื่องจากการใช้หรือขายผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อนับจากนี้ ผู้ขายจะต้องมีการประกันความรับผิดชอบทั่วไ ไปอย่างกว้างขวางเพียงพอ ผู้ขายจะต้องมีการประกันความรับผิดชอบทั่วไปอย่างน้อย \$1,000,000 ยกเว้นมีการระบุไว้ที่ด้านหน้าของใบสั่งซื้อฉบับนี้

ภาษ

ราคานี้จะไมรวมการขาย การใช้งาน ภาษี หรือภาษีที่เก็บเข้ามาหรือท้องถิ่นซึ่งบังคับใช้กับสินค้าหรือบริการที่ ถูกตกแตงนับจากนี้ หรือวัสดุที่ใช้ในนั้น ยกเว้นว่าการสั่งซื้อจะอยู่ภายใต้การขาย และ/หรือ ใภษาซึ่งตั้งระบุไว้ที่ด้านหน้าของใบสั่งซื้อฉบับนี้ หากมีการบังคับใช้ภาษีดังกล่าว จะต้องมีแผนกทางด้านงบในเสร็จรับเงินของผู้ขาย ภาษีอื่นๆ ที่เก็บเข้ารัฐ: ไม่รับรองการยกเว้นของผู้ซื้อ (ถ้ามี) จะรวมอยู่ไว้ในใบสั่งซื้อหรือจะถูกส่งให้ผู้ขายก่อนหน้า หากมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับภาษี โปรดติดต่อกรมสรรพากรของผู้ซื้อ

กฎหมายที่บังคับใช้

ถือว่าใบสั่งซื้อฉบับนี้เป็นไปตามกฎหมายในมลรัฐทุกประการตั้งแต่ผู้ซื้อออกให้